

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14537

Col.Inch: 21.42 Ad Value: 19,278

ภาพขาว: บุคคลแนวหน้า: ต้องการมืออาชีพ

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 57,834

คลิป: ขาว-ดำ

บุคคล แนวหน้า



ต้องการมืออาชีพ : อธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมกองทุนฯ ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมี ดร.ชนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ ต้อนรับ ที่ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์

ผวาไวรัสระบาด หลายแห่งกทม. ปทุมธานีปิดร. หลังเชื้อกระจาย

ผวา (ต่อจากหน้า 1)

ศบค.แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในไทย ประจำวันที่ 14 ก.พ. 64 พบติดเชื้อเพิ่ม 166 ราย ยอดป่วยยืนยันสะสม 24,571 ราย รักษาหายอีก 931 ราย ขณะที่ปทุมธานีประกาศปิดโรงเรียนพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.พ. 64 และให้มาเรียนตามปกติในวันที่ 22 ก.พ. 64 หลังถูกโควิด-19 เล่นงาน ด้านกระทรวงวัฒนธรรม เผยผลโพลวาเลนไทน์ปี 64 มากที่สุดอยากมอบความรักให้พ่อแม่ รองลงมาคือคนรัก สิ่งที่ยากมอบให้ต่อกู่หลาบ พวงมาลัย หน้ากากอนามัย ยอมห่างกันสักพักให้รักเท่าเดิม เพื่อปลอดภัยจากโควิด-19 ขณะที่สวนดุสิตโพลสอบถามความเห็นประชาชน ชัดเจ้าน้ำที่บกพร่อง กฎหมายหละหลวม ต้นตอแรงงานเถื่อนลอบเข้าไทยจนเกิดโควิดระบาดรอบ 2 ควรทำหน้าที่ย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษรุนแรงพวกรับผลประโยชน์ สะท้อนให้เห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ฟากโฆษกรัฐบาลอย่า โหมไม่ได้สิทธิ์รับวัคซีนโควิด-19 ฟรีจาก "โคแวกซ์" เหตุเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งเจรจากับผู้ผลิตโดยตรงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ลุ้นค่านึงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

ไทยติดเชื้อใหม่ 166 ราย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 ก.พ. 2564 ผพ.นพ.เชษฐาธิคุณข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่ง

ตรงกับวันวาเลนไทน์ มียอดผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้น 166 ราย สำหรับการติดเชื้อในประเทศ แบ่งเป็น 138 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 28 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 931 ราย กลับบ้านแล้ว 21,111 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 2,380 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 80 ศพ ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 24,571 ราย นับเป็นวันที่ 24,406-24,571 ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 114 ของโลก

ด้านผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 49 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 89 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 28 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อ 166 รายใหม่ แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 49 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 89 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 28 ราย

เช็กกม.กระจายหลายจุด

กทม. รายงานยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 - 13 ก.พ. 64 รวม 912 ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ 12 ก.พ. 64 (905 ราย) เป็นคนต่างจังหวัดที่แออัด รพ. ในพื้นที่ กทม. 180 ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 725 ราย ส่วนการติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัวหรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน โดยแกลงใหม่ลงไปแล้ว 860 ราย และวันนี้มีใหม่ 16 ราย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้เป็นตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 10

ปทุมฯสั่งปิดหลายโรงเรียน

จากสถานการณ์โควิดใน จ.ปทุมธานี ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดสำคัญ

ทำให้จำนวนมากยิ่งขึ้นไม่หยุด จนทำให้ต้องปิดบางพื้นที่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 64 เทศบาลนครรังสิต ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 12 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564 และให้มาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. โดยในระหว่างปิดสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยหากมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกลุ่มผู้มีความเสี่ยง ให้กักตัว และแจ้งเจ้าหน้าที่

สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ประกอบด้วย โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชะพันธ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สิมสมุทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เอื้ออาทรรังสิต โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

โพลวาเลนไทน์กัซวลโควิด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยวิถึกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ "วันแห่งความรักในสถานการณ์โควิด-19" (14 กุมภาพันธ์วาเลนไทน์) จากกลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพ 4,403 คน ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชน ร้อยละ 48.29 ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์พอๆ กับทุกปีที่ผ่านมา รองลงมา ร้อยละ 25.03 ไม่ได้ให้ความสำคัญ ร้อยละ 11.49 ให้ความสำคัญน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8.31 ให้ความสำคัญมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และร้อยละ 6.88 ให้ความสำคัญมากที่สุด

ส่วนบุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากมอบความรักหรือส่งความรู้สึกที่ดีหรือให้สิ่งของในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 70.13 คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 38.50 คนรัก แฟน, ร้อยละ 38.00 เพื่อน, ร้อยละ 27.69 ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ, ร้อยละ 22.44 บุตรหลาน, ร้อยละ 22.44 สามี ภรรยา ร้อยละ 17.53ญาติ, ร้อยละ 15.60 เพื่อนร่วมงาน, ร้อยละ 10.02 เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา, ร้อยละ 6.65 ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา, ร้อยละ 6.54 ศิลปินดารา นักแสดงและคนดัง เช่น ณเดชน์ ญาญา ศิลปินเกาหลีสว่าง BTS วง NCT และ ร้อยละ 2.63 อื่นๆ คือ ตัวเราเอง เด็กด้อยโอกาส

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)

ติดเชื้อทั่วโลก : 109,150,081 คน
เสียชีวิต : 2,406,517 คน/รักษาหาย 81,194,443 คน
ติดเชื้อในไทย : 24,571 คน/เสียชีวิต : 80 คน
วันที่ 14 ก.พ. 64 ติดเพิ่ม : 166 คน

และผู้สูงอายุ

ส่วนสิ่งที่อยากมอบให้แฟน คนรัก พ่อแม่ ครอบครัวมากที่สุดในวันวาเลนไทน์ปี 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 44.47 ดอกกุหลาบ พวงมาลัย, ร้อยละ 39.02 หน้ากากอนามัย, ร้อยละ 29.46 บอกรักด้วยคำพูด, ร้อยละ 29.21 แอลกอฮอล์เจลสเปรย์, ร้อยละ 23.12 บอกรักผ่านสื่อโซเชียล

สำหรับกิจกรรมที่จะทำเพื่อฉลองวันวาเลนไทน์กับคนรักในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ ดูภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว, ซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่คนที่เรารัก, ทำบุญตักบาตรกับคนรัก/คนในครอบครัว, ทำอาหารรับประทานร่วมกันกับคนรักที่บ้าน และบอกรักผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ส่วนเรื่องที่ยากให้เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์ปีมากที่สุดคือ การแสดงความรัก ความห่วงใยต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์และเพื่อน ๆ ด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน, อยากให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น, อยากให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น, อยากให้ทุกคนแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และได้รับของขวัญจากคนรัก

ขณะที่ผลสำรวจสอบถามถึงผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ต่อวันวาเลนไทน์พบว่า ร้อยละ 56.69 เห็นว่าไม่มีผลกระทบ รองลงมาร้อยละ 32.55 มีผลกระทบ และร้อยละ 10.77 ไม่แน่ใจ เมื่อสอบถามหากเกิดผลกระทบ เกิดด้านใดต่อตัวเองมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 49.67 กิจวัตรประจำวันที่เคยทำประจำเปลี่ยนไปจากเดิม รองลงมาร้อยละ 20.28 ความสัมพันธ์ในความรักน้อยลง ร้อยละ 16.43 โควิด-19 ก็กลัว แฟน คนรัก ก็อยากเจอ และร้อยละ 13.61 ความเอาใจใส่ มีเวลาให้กันน้อยลง

ขณะที่วิธีป้องกันตัวเองเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ห่างกันสักพักให้รักเรายังเท่าเดิม 2. ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมออีกฝ่ายอยู่ในความเครียด 3. อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนที่คุณรัก 4. Social Distancing และ 5. แชรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความรักห่วงใย

นอกจากนี้ ผลสำรวจสอบถามเรื่องภาครัฐและกระทรวงวัฒนธรรมควรจัดกิจกรรมใดบ้างเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในวันวาเลนไทน์ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ไม่ควรจัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น หากจัดกิจกรรมควรมีกิจกรรม เช่น การรณรงค์บอกรักผ่านสื่อออนไลน์ เกมออนไลน์ส่งเสริมและความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันแห่งความรัก หรือการแสดงความรักอย่างถูกวิธี

ดุสิตโพลชี้คนท.รัฐต้นตอระบาด

วันที่ 14 ก.พ. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” จำนวน 1,295

คน พบว่า สาเหตุของปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศ จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด คือ ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 72.14 และร้อยละ 71.21 กฎหมายหละหลวม ไม่เอาผิดจริงจัง บทลงโทษไม่รุนแรง

ส่วนสิ่งที่ควรเร่งดำเนินการ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ร้อยละ 68.32 และร้อยละ 67.39 ต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผลประโยชน์ นำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ

ส่วนกรณีที่กระทรวงแรงงาน “เปิดลงทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ” เป็นการช่วยให้แรงงานทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ร้อยละ 63.81 และร้อยละ 62.96 ทำให้มีฐานข้อมูล รู้จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน โดยมาตรการที่ควรช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโควิด ควรตั้งจุดคัดกรองในชุมชนและสถานประกอบการ ร้อยละ 60.71 และร้อยละ 59.08 ควรตรวจโควิดให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน

จากบทเรียนสำคัญที่ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ร้อยละ 68.71 และร้อยละ 66.85 เห็นว่าปัญหาแรงงานเถื่อนสะสมมายาวนาน ควรแก้ปัญหาย่างจริงจัง

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าผลการสำรวจเห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นี้ เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว โดยควรมีการใช้กฎหมายและมีบทลงโทษอย่างรุนแรง มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโควิดสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นแล้วปัญหานี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นได้

ด้าน ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรรณ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นรอยแผลของสังคมไทยที่เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด รอบที่ 2 ดังนั้นรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานและหน่วยงานฝ่ายปกครอง ตั. ทำงานเชิงบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาอย่างเข้มข้นและจริงจัง ต้องลงโทษผู้กระทำผิดให้เป็นบทเรียนที่คนจดจำ ไม่ว่าจะคนของรัฐ ผู้ประกอบการ และนายหน้า ที่ไร้จิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชน และนำพาประเทศเข้าสู่วิกฤติ

นอกจากนี้รัฐต้องดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวให้พ้นจากความเสียหายของการระบาดระลอกใหม่ พร้อมกับการดูแลความอยู่รอดทางธุรกิจของสถานประกอบการที่ทำงานถูกกฎหมาย สื่อสารมวลชนและประชาชนก็ต้องคอยติดตามปัญหานี้

“อย่าปล่อยให้เลวผ่าน สุดท้ายคนไทย

ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม ไมโยนความผิดให้กับแรงงานต่างด้าวที่ต้องดิ้นรนเลี้ยงชีพ เพราะทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

รัฐได้ปมไม่ได้วัคซีนโคแวกซ์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่า ไทยตกขบวนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรีจากโครงการโคแวกซ์ หรือ COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access Facility หรือโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก) ว่า โครงการ COVAX เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: CEPI), องค์การจี (Gavi, the Vaccine Alliance) และองค์การอนามัยโลก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมตั้งแต่ช่วงต้นของโครงการแล้ว แต่เนื่องจากกรอบการจัดสรรวัคซีนและข้อตกลงการจองวัคซีนที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงต้นของการพัฒนาวัคซีนทั้งสิ้น

ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าการจองไปแล้ว จะยังไม่ทราบว่าวัคซีนที่จองไปแล้วนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ การตัดสินใจของรัฐบาลเป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบท่ามกลางข้อจำกัดและบริบทหลายด้าน ผ่านคณะทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกกระทรวง ทั้งด้านวิชาการ กฎหมาย การเงิน เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขของการทำข้อตกลงสั่งซื้อจองวัคซีน จึงเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานระหว่างผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะอาจจะไม่ได้รับวัคซีนหากการพัฒนาไม่สำเร็จ ลำช้า และจำเป็นต้องเสียเงินค่าจองล่วงหน้า

นอกจากนี้ หากประเทศในอาเซียนที่จัดอยู่ในระดับที่มีรายได้ปานกลางจนถึงระดับสูง อย่างเช่น ไทย บรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับวัคซีนฟรี หรือให้ซื้อได้ในราคาถูกจากโครงการ COVAX เนื่องจากรายได้ของไทยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมี 6 ประเทศในอาเซียนที่ได้รับวัคซีนฟรี ได้แก่ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมา, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ประเทศไทยหากต้องการเข้าร่วมโครงการการจัดซื้อจัดหาวัคซีนผ่าน COVAX จะต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนเองด้วยงบประมาณที่สูงและมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก โดยเป็นการจ่ายเงินจองล่วงหน้าไปก่อนแต่ไม่ทราบแหล่งที่มาของผู้ผลิต และไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่ชัดสำหรับการ

รับวัคซีนด้วย

“เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดที่มีทั้งหมดในการเข้าร่วมโครงการ COVAX แล้ว การที่ประเทศไทยทำความตกลงซื้อวัคซีนโควิด-19 จากผู้ผลิตโดยตรงจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นกว่า สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขได้โดยตรงกับผู้ผลิต ยืนยันว่าเมื่อดำเนินถึงประโยชน์ของประชาชนไทยเป็นหลัก รัฐบาลไม่ปิดกั้นการเจรจาที่ใดหาก COVAX ปรับเงื่อนไขรวมถึงข้อเสนอต่างๆ ซึ่งหากไทยเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ยังสามารถทำข้อตกลงผ่าน COVAX ได้ในอนาคต”

ป่วยโลกทะลุ 109 ล้านคน

เว็บไซต์ worldometers รายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 14 ก.พ. 64 โคนระบอบอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลก ณ เวลา 17.30 น. (เวลาไทย) อยู่ที่จำนวน 109,150,018 คน เสียชีวิตแล้ว 2,406,517 คน และรักษาหายแล้ว 81,194,443 คน

ด้านชาติที่มียอดผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุด 5 อันดับแรกของโลก มีดังนี้ อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 28,196,964 คน, อันดับ 2 อินเดีย 10,904,940 คน, อันดับ 3 บราซิล 9,811,255 คน, อันดับ 4 รัสเซีย 4,071,883 คน และอันดับ 5 สหราชอาณาจักร 4,027,106 คน

สวธ.แจงไม่ได้ตัดเงินสภาวัฒนธรรม ปรับรูปแบบการให้งบประมาณใหม่

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงกรณีสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกมาระบุว่า โคน สวธ. ตัดงบประมาณประจำปีมานานกว่า 2 ปี หวั่นจะเกิดผลกระทบต่อการทำงานวัฒนธรรมว่า ตนเคยทำหนังสือสอบถามไปยัง สวธ. แล้ว ซึ่งทางอธิบดี สวธ. ยืนยันว่าไม่ได้มีการตัดงบประมาณ แต่ต้องการปรับรูปแบบการให้งบประมาณกับสภาวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เท่านั้น

ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น สวธ. ไม่ได้มีการตัดงบประมาณ แต่ปรับรูปแบบในการให้งบใหม่ ซึ่งจะต้องให้สภาวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่เขียนโครงการเสนอเข้ามา และจะพิจารณาให้งบเป็นรายโครงการไป ซึ่งที่ผ่านมาคนที่ชี้แจงทำความเข้าใจมาโดยตลอด ส่วนงบสำหรับอาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) ก็ยังคงมีการอนุมัติให้ไปเช่นเดิม ทั้งนี้การที่ สวธ. ปรับรูปแบบการให้งบประมาณแก่สภา

วัฒนธรรมนั้น เพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา คิดค้นโครงการเสนอเข้ามาขอรับงบประมาณดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ เพราะสภาวัฒนธรรม

แต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งจะมีความเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี ที่สำคัญทำให้สภาวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่เกิดความยั่งยืนด้วย

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการปรับรูปแบบการให้งบประมาณกับสภาวัฒนธรรมนั้น สวธ. มีการชี้แจงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเขียนโครงการให้กับสภาวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ด้วย เพียงแค่ให้ติดต่อมาที่ สวธ. ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ สวธ. อนุมัติให้งบประมาณไปแล้ว เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ของบในการจัดพิธิบายศรีสู่ขวัญจากกรณีเหตุกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล 21 เป็นต้น.

สหรัฐคืน'2ทับหลัง'กลับไทยมี.ค.นี้ กรมศิลป์จัดตามคืนอีก130รายการ

กรมศิลป์ คาดมีนาคม สหรัฐส่งทับหลังปราสาทหนองหงส์-ปราสาทเขา
โล้น คืนสู่ประเทศไทย มอบอำนาจ กต.รับมอบแทน (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

'2ทับหลัง'

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายประทีป
เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยกรณี
สหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะคืนทับหลังปราสาท
หนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
และทับหลังปราสาทเขาโล้น อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว ให้กับประเทศไทย หลังจาก
ถูกตรวจสอบพบว่าเป็นทับหลังที่ถูกขโมยไป
และถูกเก็บไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย
ในนครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกานั้น
ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว การส่งมอบ
คืนจะผ่านทางสถานกงสุลไทย กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) ขณะนี้อยู่ระหว่างดู
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะโดยหลักการ
รับมอบเป็นอำนาจโดยตรงของกรมศิลปากร
ดังนั้น อาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้
กต.เป็นผู้รับมอบแทน ส่วนทับหลังทั้ง 2
ชิ้นจะกลับคืนสู่ประเทศไทยเมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับ
ขั้นตอนทางกฎหมาย อีกทั้งยังต้องดูว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด-19 จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งมอบหรือไม่ หากไม่มีปัญหาคาดว่าจะได้
ทับหลังทั้งสองชิ้นคืนภายในเดือนมีนาคม
นี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี ขณะเดียวกัน
กรมศิลปากรเองยังเดินทางติดตามโบราณ
วัตถุของไทยที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์และ
สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 20 แห่ง
อีกกว่า 130 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย
ด้วย

ด้าน นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรม
สารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่าง
ประเทศ กล่าวว่า ความคืบหน้าการติดตาม
ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น และทับหลังจาก
ปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ที่ถูกลักลอบ
นำออกจากประเทศไทยและถูกจัดแสดง
อยู่ที่อาเซียนอาร์ตมิวเซียม นครซานฟราน
ซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกานั้น คดี

ความข้างต้นได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ของสหรัฐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือน
มีนาคมปีนี้ สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคง
แห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้ผลักดันการดำเนิน
คดีเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสถึงความคืบ
หน้าของคดีเป็นระยะๆ และสถานกงสุลใหญ่
ได้รายงานกระทรวงการต่างประเทศและกรม
สารนิเทศ ซึ่งประสานงานกับกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอรับข้อมูลการ
ศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร
ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณ
วัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน
จนสามารถพิสูจน์ได้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 2
รายการนั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้
ถูกลักลอบนำออกไปโดยผิดกฎหมาย

นายธานีกล่าวว่า ล่าสุดสถานกงสุลใหญ่
ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รายงานความคืบ
หน้าว่าคดีเสร็จสิ้นแล้ว โดยรัฐบาลกลาง
สหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับฝ่ายจำเลย และ
ฝ่ายจำเลยยินยอมให้รัฐบาลกลางสหรัฐ
ยึดทับหลังทั้งสองรายการแล้ว ทั้งนี้เมื่อ
พิพิธภัณฑ์ดำเนินการถอดถอนรายการทับ
หลังทั้งสองออกจากบัญชีของพิพิธภัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลกลางสหรัฐจะนำส่ง
ทับหลังทั้งสองรายการคืนแก่ฝ่ายไทยผ่าน
กรอบการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
สหรัฐต่อไป โดยฝ่ายสหรัฐจะแจ้งกำหนดพิธี
ส่งมอบโบราณวัตถุทั้ง 2 รายการ ให้แก่ฝ่าย
ไทยอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ ขอบคุณ
สำนักงานอัยการสหรัฐ และสำนักงานสืบสวน
เพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และกรม
ศิลปากร ที่ผลักดันติดตามทวงคืนโบราณวัตถุ
สำคัญทั้ง 2 รายการกลับคืนสู่ประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีจนประสบความสำเร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับทับหลัง
ปราสาทเขาโล้นเป็นทับหลังจำหลักลาย
เทวดาประดับเหนือ เกียรติมุข ศิลปะสมัย

ลพบุรี เป็นศิลปะเขมรโบราณในประเทศไทย
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ที่ ต.ทัพราช
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โบราณวัตถุชิ้นดัง
กล่าวเคยปรากฏภาพถ่ายอยู่ในหนังสือศิลปะ
สมัยลพบุรี โดยศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตีพิมพ์เมื่อปี 2510 และมีการนำเสนอข่าว
ว่ามีการจัดแสดงที่อาเซียน อาร์ต มิวเซียม
ในนครซานฟรานซิสโก ส่วนทับหลังปราสาท
หนองหงส์เป็นทับหลังจำหลักรูปพระยมทรง
กระบือเหนือเศียรเกียรติมุข ศิลปะลพบุรี
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 คาดว่าเคยเป็นทับ
หลังที่อยู่เหนือกรอบประตูปราสาทหลังใต้
ของปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โบราณวัตถุ
ชิ้นนี้เคยปรากฏภาพถ่ายในรายงานโครงการ
สำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรมศิลปากร เมื่อปี
2502 ปัจจุบันทับหลังชิ้นนี้จัดแสดงที่อาเซียน
อาร์ต มิวเซียม เช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการติดตาม
ทวงคืนทับหลัง ทับหลังปราสาทหนองหงส์
และทับหลังปราสาทเขาโล้น กรมศิลปากร
ได้ประสานงานอย่างเป็นทางการผ่านกรม
สารนิเทศ กต. ส่งหนังสือติดตามทวงคืน
โบราณวัตถุถึงสำนักงานสืบสวนเพื่อความ
มั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา และส่ง
ข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของ
กรมศิลปากร ตัวอย่างเอกสารอนุญาตใน
การส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ใน
การสืบสวนสอบสวน ยืนยันว่าโบราณวัตถุ
นั้นมีถิ่นกำเนิดในไทย และได้ถูกลักลอบ
นำออกไปโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ได้เข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐ และทาง
พิพิธภัณฑ์ยอมรับว่าทับหลังทั้ง 2 รายการ
เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย ปัจจุบันได้นำ
ทับหลังทั้ง 2 ชิ้นออกจากห้องจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์มาจัดเก็บในห้องคลัง เพื่อรอ
ขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ใน
กระบวนการส่งคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งต้องใช้
เวลาอีกระยะหนึ่ง คาดว่ากระบวนการทาง
กฎหมายจะแล้วเสร็จราวเดือนมีนาคม 2564
ส่วนนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุที่อยู่ระหว่าง
ติดตามคืนสู่ประเทศไทยอีกกว่า 130 รายการ
ซึ่งมีทั้งที่เป็นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ และ
ทับหลังต่างๆ

โดยจากข้อมูลการการส่งคืนโบราณ
วัตถุต่างประเทศกลับประเทศไทย ตั้งแต่

Section: First Section/หน้าแรก**วันที่:** จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564**ปีที่:** 44**ฉบับที่:** 15681**หน้า:** 1 (กลางขวา), 10**Col.Inch:** 60.79**Ad Value:** 66,869**PRValue (x3):** 200,607**คลิป:** ชาว-ดำ**หัวข้อข่าว:** สหรัฐคืน'2ทับหลัง'กลับไทยมี.ค.นี้ กรมศิลป์จัดตามคืนอีก130รายการ

ปี 2508-2560 ในระยะเวลา 52 ปี ได้รับ
โบราณวัตถุคืนจากต่างประเทศ 19 ครั้ง
จำนวน 1,024 รายการ ส่วนสถิติการได้รับ
โบราณวัตถุคืนจากสหรัฐ ตั้งแต่ 2510-2558
ได้รับคืน 14 ครั้ง 851 รายการ และในช่วง
2548 ปี จนกระทั่งถึงปี 2557 ในช่วงรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
รับคืน 554 รายการ โดยครั้งแรกเป็นโบราณ
วัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคบ้านเชียง และ
ปี 2558 ได้รับคืนมาอีก 2 ครั้ง 76 รายการ
รวมแล้วกว่า 600 รายการ และล่าสุดปี 2564
กำลังจะได้ทับหลังคืนอีก 2 ชิ้น คือทับหลังเขา
โล้นและทับหลังหนองหงส์

สังคม สยามรัฐ



◆ **เปิดงาน...ดร.เอก เหล่าธรรมทัศน์** รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานเสด็จอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยา ที่หน้าวัดพระราม จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณหน้าวัดพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

อพท.น่านจับมือผู้บริหารอบจ. สมัครเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

น่าน : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วย นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นางเพลินจิต พ่วงเจริญ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน และคณะเจ้าหน้าที่ อพท.น่าน เข้าพบ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านคนใหม่ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายก อบจ.น่าน นายสมโภช ทองสุข รองปลัด อบจ.น่าน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อประชุมหารือเรื่องการจัดทำใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่าน โดยจะยื่นใบสมัครให้ UNESCO พิจารณารับรองในปี 2564 นี้

นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน กล่าวว่า เห็นด้วยและเห็นชอบในหลักการ และการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ สอดคล้องกับนโยบาย 5 มิติ ที่จะผลักดันเมืองน่านให้เป็น “น่านหนึ่งเดียว” และเห็นถึงประโยชน์ที่จังหวัดน่านจะได้รับจากการขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดย อบจ.น่าน พร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดยจะมีผูกพันแผนงานและงบประมาณของ อบจ.น่าน และพร้อมร่วมมือกับ อพท.น่าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเดินหน้าขับเคลื่อนให้เมืองน่านเป็นเมืองสร้างสรรค์

'ชนบท'กับการพัฒนา 'วิชาการ'เสริมพลังชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเสวนา (ออนไลน์) เรื่อง “พัฒนาหรือไม่พัฒนา : ชนบทศึกษาในสังคมไทย” จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีวิทยากร 3 ท่าน อาทิ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งคำถามว่า “นิยามชนบทคืออะไร?” เช่น คนหนุ่ม-สาวจากพื้นที่อื่นๆ ไม่ว่าจะภาคเหนือ ภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาคใต้ ที่ไปทำงานในกรุงเทพฯ

หรือจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมจะนับชุมชนของคนเหล่านี้ที่อยู่ในเมืองเป็นชนบทด้วยหรือไม่ เพราะชุมชนคนเหล่านี้ก็สื่อสารกันด้วยภาษาท้องถิ่น นั่นทำให้ไม่สามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่า “ชนบทมีการพัฒนาหรือไม่” เช่น เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พบร้านตัดผม ร้านขายของชำ จะบอกได้หรือไม่ว่าคนชนบทมีความเป็นผู้ประกอบการ เพราะไม่มีการศึกษาต่อว่าลูกหลานของคนในชนบทนั้นไปทำงานที่ไหน ดังนั้นคำว่าชนบทที่กำหนดกันขึ้นมาเมื่อจะไปทำงานวิจัย ตกกลางแล้ว

หมายถึงอะไรกันแน่

อาจารย์เก่งกิจ ยกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับชนบทของไทยที่ไม่เกิน 10 กว่าปี ล่าสุด เช่น ผลงานของ รศ.ดร.จามะรี เขียงทอง ที่พยายามนำเสนอว่าชนบทไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ผ่านการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทย หรือบรรดางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดง ที่มีนักวิชาการ เช่น ศ.ดร.นิติ ภัทรพันธ์ุ, รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และอีกหลายท่านทำการศึกษาไว้ โดยงานวิจัยทั้ง 2 ชุดมีความแตกต่างกันใน 4 ประเด็นหลัก

1.ในขณะทำงานของ รศ.ดร.จามะรีใช้กรอบความคิดแบบมาร์กซิสต์ ศึกษาชนบทในแง่การเปลี่ยนแปลงการผลิต ปัจจัยการผลิต ความสัมพันธ์ทางชนชั้นในชนบท แต่งานที่ศึกษาคนเสื้อแดง จะศึกษาในแง่มุมมองอื่นๆ เช่น รายได้ อาชีพ อารมณ์ความรู้สึก 2.ในขณะทำงานศึกษาคนเสื้อแดง ให้ข้อสรุปว่าคนชนบทหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเข้าใจได้ว่าต้องการตอบโต้กับชุดความคิดกระแสหลักที่มองว่า

คนชนบทในแง่ลบ งานของ รศ.ดร.จามะรี กลับบอกว่าระบบอุปถัมภ์ในชนบทยังมีอยู่ แต่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ดังนั้นจึงยังสามารถถกเถียงต่อไปได้อีก

3.ในขณะทำงานของ รศ.ดร.จามะรีชี้ให้เห็นว่าคนชนบทเริ่มประกอบอาชีพหลากหลาย เพียงแต่ส่วนสำคัญของคนกลุ่มนี้ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม แต่งานที่ศึกษาคนเสื้อแดง เช่น งานวิจัยของ ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ชี้ให้เห็นว่า คนในชนบทมีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น หรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามว่าชนบทยังมีอยู่หรือไม่ หรือเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเพราะออกไปทำงานในเมืองกันหมดแล้ว

และ 4.ในขณะทำงานของ รศ.ดร.จามะรี พยายามชี้ว่า การที่ระบบทุนนิยมเข้าไปในชนบทอาจไม่ได้นำไปสู่ประชาธิปไตยเสมอไป แต่นำไปสู่การกดขี่ขูดรีด พรากเอาปัจจัยการผลิตไป เช่น สูญเสียที่ดินนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น งานของผู้ที่ศึกษากลุ่มเสื้อแดง กลับชี้ว่าการขยายตัวของทุนนิยมเข้าไปในชนบททำให้สำนึกของคนชนบทที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และนำไปสู่การเคลื่อนไหว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: ทั่วไป/ -

วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14537

หน้า: 17(บนขวา)

Col.Inch: 108.40 Ad Value: 97,560

PRValue (x3): 292,680

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ชนบท'กับการพัฒนา'วิชาการ'เสริมพลังชุมชน

อย่างแข็งขันในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

“ข้อสังเกตที่ผมมีต่องานทั้ง 2 กลุ่ม คือยังมองว่าชนบทยังเป็นพื้นที่ที่สามารถศึกษาได้และยังคงมีอยู่ในฐานะที่เป็นพื้นที่ เรื่องราว ประเด็นสำหรับการศึกษา งานของอาจารย์จามะรีพูดถึงชนบทอีก 20 ปีข้างหน้า จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลแต่ชนบทก็ยังมีอยู่ งานวิจัยสื่อแดงก็อาจจะไม่ได้พูดว่าชนบทมีอยู่หรือไม่ แต่แน่นอนเขาบอกชนบทเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้ใจ-จน-เจ็บ

ฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะขยับมาอีกขั้นหนึ่งก็ได้ คือเราจะดูความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเป็นองค์รวม ที่มันสัมพันธ์กับภาคการผลิตอื่นๆ พื้นที่อื่นๆ ได้อย่างไร โดยที่ไม่ได้ดูเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าชนบท ในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มันจำกัด หรือพูดง่ายๆ ว่าอาจเป็นพื้นที่ภาคเกษตรหรืออะไรก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผมคิดว่าอันนี้เป็นแนวโน้มที่ผมคิดว่าเราน่าจะใช้ในการตั้งต้นสำหรับการคิดเกี่ยวกับชนบทได้

จากงานวิจัย 2 กลุ่มนี้ ซึ่งผมคิดว่ามันมีความสำคัญ” อาจารย์แก๊งกิก กล่าว

ขณะที่ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงการศึกษาศนบทที่พบว่า “ชนบทกลายเป็นหอพักไปแล้ว” หมายถึงระยะหลังๆ หมู่บ้านต่างๆ ตอนกลางวันจะไม่มีใครอยู่ เพราะออกไปเป็นแรงงานภายนอกก่อนจะกลับมาพักผ่อนในตอนกลางคืน โดยตั้งแต่ทศวรรษ 1990 (ปี 2533-2542) เป็นต้นมา “การผลิตในชนบทไม่ใช่เพียงเกษตรกรรม แต่เปลี่ยนเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” เช่น มีโรงงานแปรรูปผลผลิตมาตั้งในพื้นที่



นอกจากนี้ “ชนบทที่ถูกมองว่าไร้อำนาจ.. ในความเป็นจริงมีการต่อรอง” เช่น การผลิตที่ผสมผสานหลายๆ อย่าง อาทิ ทำสวนยางด้วยปลูกผลไม้ด้วย หรือทำสวนยางได้เงินมาก็เอาไปลงทุนส่งลูกเรียนสูงๆ เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์บางอย่างเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น อนึ่ง “ชนบทจะอยู่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองกับโครงสร้างภายนอก” ตั้งแต่โครงสร้างในระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก งานวิจัยจึงไม่ใช่เพียงการวิจัยหาความรู้ แต่จะทำอย่างไรให้ทำไปสู่การเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ “การเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงกัน” ระหว่างความรู้ชุดต่างๆ

เนื่องจาก “มีความรู้ชุดหนึ่งที่ครอบงำอยู่” เมื่อมีการถกเถียงกันก็จะนำไปสู่การทำลายภาวะรวมศูนย์ที่ดำรงอยู่ แต่การเปิดพื้นที่ความรู้ให้มากขึ้นก็ต้องอาศัยการวิจัยอย่างมหาศาล ทั้งนี้ การกระจายทำให้ชนบทมีความหวัง เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคาบ้าน นอกจากไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแล้วยังอาจขายไฟฟ้าคืนได้ด้วย หรือการผลิตอาหารที่ชนบทเคยทำได้ แต่ปัจจุบันกลายเป็นผลิตเพื่อขายแล้วไปใช้เงินซื้อกลับมา นำไปสู่การต้องพูดถึงประเด็นอธิปไตยทางอาหาร (Food Sovereignty) หรืออธิปไตยทางพลังงาน (Energy Sovereignty) เป็นต้น

“ปัญหาของชนบทคือมันไม่มีการกระจาย ทั้งกระจายเสรีภาพกระจายการผลิต กระจายอะไรก็แล้วแต่ ฉะนั้นปัญหาชนบทมันเป็นเรื่องของ Distribution (การกระจาย) แต่เวลานี้โครงสร้างทั้งหมดมันเป็นการกระจุกกระจุกหมดทุกอย่าง มีแต่กระจายอย่างเดียวคือความจน แต่ถ้ากระจายอย่างอื่นได้มันจะมีพื้นที่ คือสภาวะความเป็นชนบทมันเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ แล้วอำนาจสำคัญที่ผมพูด 2 อย่างคืออำนาจผลิตพลังงานกับผลิตอาหารเป็นโครงสร้างที่ถ้าหากใครไม่พูดถึงเลย

ไม่แตะเลย พุดให้ตายอย่างไรมันก็ไม่เปลี่ยน” อาจารย์อานันท์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงการศึกษารายรับในแง่ **“ความรู้ทำให้มีอำนาจต่อรอง”** เช่น การส่งเสริมจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกจนเกิดปัญหาป่าไม้ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม และตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งสำคัญหากจะทำให้เกษตรกรปรับตัวเป็นเกษตรกรผสมผสาน เช่น การเปลี่ยนรายได้เกษตรกรมาเป็นรายเดือน-รายสัปดาห์-รายวัน เมื่อปรับตัว แทนที่จะเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วมีรายได้ครั้งเดียวต่อปีส่วนเวลาที่เหลือก็ต้องไปหารับจ้างทำงานอื่นๆ

โดยงานวิจัยสามารถชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ปลูกพืชในพื้นที่เล็กๆ แต่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการเก็บข้อมูลบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน นำมาทำเป็นสถิติให้เห็นว่ารายได้นั้นแตกต่างกันอย่างไร เช่น ชาวบ้านมักบอกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว 1 ปี ทำ 50-100 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 3 แสนบาทต่อปี แต่ถ้าปีใดราคาผลผลิตดีอาจสูงถึง 5-7 แสนบาทต่อปี แต่สิ่งที่ยังไม่ได้นำมาคิดคำนวณคือต้นทุนการผลิตที่สูงมาก รวมถึงหนี้สิน

“เราไปหาตัวขับเคลื่อนซึ่งเป็น Change Agent (ตัวแทนผู้เลือกเปลี่ยนแปลง) มาร่วมงานวิจัยกับเรา ใช้พื้นที่เล็กๆ ของเขา สามารถสร้างรายได้ให้มีรายวัน-รายสัปดาห์ต่อเนื่อง แล้วท้ายที่สุดเราทำในเชิงสถิติเป็นตัวเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าทำเกษตรในเชิงผสมผสาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วทำการตลาดให้เขาเป็นที่เลี้ยง มันจะทำให้เห็น มันจะช่วยพยุงแล้วลดการทำเกษตรในเชิงเดี่ยวได้”
อาจารย์เอกรินทร์ ระบุ

อาจารย์เอกรินทร์ ยังกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญอยู่ที่งานวิจัยส่วนใหญ่มีอายุโครงการศึกษาเพียง 1 ปี ดังนั้นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยควรมองเห็นประโยชน์ของการทำวิจัยต่อเนื่องด้วย เพราะเมื่อข้อมูลออกมาแล้วนำเสนอในเชิงสถิติ เช่น กราฟแสดงรายได้เกษตรกรในหมู่บ้าน ภาพความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ถึงกระนั้น **“นักวิชาการก็ไม่สามารถทำงานโดยลำพังเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้”** ต้องสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะกับสื่อมวลชน กระแสหลัก เช่น หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ที่เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆ เพื่อให้งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับสาธารณะ ก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองได้เป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนชุมชน!!!

ถกแก้'ลำพูน'มาตัวอันดับ1

ดึงครอบครัว-จิตอาสา-ท้องถิ่นป้อง

นพ.สุรจิต คุณประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล ลำพูน กล่าวถึงการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนว่า เนื่องจากสถานการณ์การทำร้าย ตนเองของจังหวัด ถือเป็นปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขสำคัญที่ สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหา

โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ท้องถิ่น จังหวัด และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในสังกัดของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นพ.สุรจิตกล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมเป็นการหารือแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน โดยอัตราการ ฆ่าตัวตายของประเทศไทย จังหวัดลำพูนเป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด ซึ่งอัตราการ ฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนในปี 2563 เพศชาย 78 ราย เพศหญิง 10 ราย รวม 88 ราย เกิดขึ้นในในอำเภอเมืองลำพูนมากที่สุด รองลง

มาอำเภอลี่ และอำเภอป่าซางตามลำดับ สาเหตุและปัญหาการฆ่า ตัวตายส่วนใหญ่เกิดจากการน้อยใจ ถูกดูค่า ถูกนิทาว่าร้ายจนอับอาย ผิดหวังในเรื่องของความรัก หึงหวง ทะเลาะกับคนใกล้ชิด ต้องการ การเอาใจ เป็นต้น

ในส่วนของอัตราการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนในปี 2564 เพศ ชาย 22 ราย เพศหญิง 4 ราย รวม 26 ราย เกิดขึ้นในอำเภอลี่มากที่สุด รองลงมาอำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซางตามลำดับ สาเหตุและ ปัญหาการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เกิดจากการน้อยใจ ถูกดูค่า ถูกนิทา ว่าร้ายจนอับอาย ผิดหวังในเรื่องของความรัก หึงหวง ทะเลาะกับคน ใกล้ชิด ต้องการการเอาใจ เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านของงานวิจัย ประกอบ ด้วย 1.กำหนดให้เป็นนโยบายหรือวาระสำคัญของจังหวัดลำพูน 2.รณรงค์ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนใกล้ชิด 3.จัดตั้ง เครือข่ายจิตอาสา เพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และ 4.ระดับท้องถิ่นควรมีบทบาทในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตายในชุมชน

สำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ไม่ว่าจะตัวเองหรือ ผู้ใกล้ชิด สามารถขอคำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ที่ แผนก สุขภาพจิตโรงพยาบาลลำพูน โทร. 0-5356-9100 ต่อ 71262

สังคม > สังคมทั่วไป

โวยแหลทวธ.ตตั้ดงบกว่่า2ปีหวั่นกระทบประเพณืพื้นถึ้นสุญหฬย

วันที่ 14 ก.พ. 2564 เวลา 18:44 น.



สภาวัฒนธรรมฯ ร้องถูกกระทรวงวัฒนธรรมตดั้ดงบนานกว่่า 2 ปีกระทบต้งงานดั้ดงบขับเคลื่อนวัฒนธรรมท่ว้ประเทศไทย หวั่นประเพณืพื้นถึ้นสุญหฬยชุมชนชาดรายดั้

เมือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายเล็ท นารี นายกสภาวัฒนธรรมท่ว้ประเทศไทย และประธานสภาวัฒนธรรมจ.นนทบุรี พร้อมดั้ดว้ ดร.ประยงค้ แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดั้สุธรร รองประธานสภาวัฒนธรรมท่ว้ประเทศไทย ดร.วิชัย จันทรจ้จัญญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดั้สมุทรปรากการ เลขาธิการสภาวัฒนธรรมท่ว้ประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงข่าวกรณีถูกหน่วยงนดั้ดงบดั้ดงกั้ด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตดั้ดงบประมาณประจำปีมานานกว่่า 2 ปี ณ สำนั้กงานสภาวัฒนธรรมท่ว้ประเทศไทย

นายกเล็ก กล่าวว่ อยากร้องขอความช้ดเจนนผ่านสื่อมวลชน เนื่องจกสภาวัฒนธรรมจ้งหว้ดรวมท้จ้งทหค 77 จ้งหว้ด ถูกหน่วยงานค่นส้งก้ดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ต้ดงบประมณมานานกว่ 2 ปีและจะเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งให้เหตุผลว่จ้งบประมณทหค ทำให้เกิดผลกระทบก้บการช้บเคล่ือนงานวัฒนธรรมเป็นอย่างมก ที่ผ่านมาระเคยได้จ้งบประมณสนับสนุนงานค่นวัฒนธรรม จ้งนวน 20,000-40,000 บาทต่อปี จบในส่วนนี้จะนำไปจ้ดสรรเป็นค้าใช้จ้งายในการจ้ดการเอกสารท้ารายงานการประชม เพื่อช้บเคล่ือนการค่นางน และย้งนำไปใช้ในการประชาส้มพ้ันธ้งานของชมชน



“เมื่อวันท้11ก.พ.ท้ผ่านมา เราได้เข้าย้ยนหนังสือต่อประธานคณกระกรมมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้เนราชกร เพื่อขอความช้ดเจนนและตรวจสอบการบริหารงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพราะหากไม่ได้รับจ้งบประมณช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง งานพ้ันฟูวัฒนธรรมท้ทำรวมก้บชมชนมานับ 10 ปี จะเล่ือนหายไปอย่างน่าเสียดายค่นจ้งอย่กวงวอนให้สื่อ ส้งคม ช่วยเป็นกระบอกเสียงถึงหน่วยงานท้เกี่ยวข้องให้หาทางช่วยเหลือส่งเสริมงานวัฒนธรรมส้บต่อไปอย่าให้สูญเปล้่า และช้แจงเรื่องจ้งบประมณด้วย สภาวัฒนธรรมท้งานตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่ด้วยสภาวัฒนธรรม พ.ศ.2551 เมื่อค่นตั้งเข้ามาท้งานแล้ว ไม่ควรเปล่อยล่อยแพแบบน้ อย่างไรค้ตามวัฒนธรรมท้ดี ส้งคมท้ดี จะทำให้ค่นมีความสุข เราจ้งอย่กอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู้ก้บส้งคมไทยต่อไป” นายกสมาคคสภาวัฒนธรรมว่ กล่าว

ส้สำหรับ การก้จหลักของสภาวัฒนธรรมจ้งหว้ด มีหน้าท้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมในระดับท้องถ้ัน รวมถึงการพ้ันฟูวัฒนธรรม ส้ร้างรายได้ให้ก้บชมชนผ่านมิต้ค่นการท้องเท่ียว นอกจกน้ยังมีหน้าท้ที่อนุรักษ์ส้บทอดส่งเสริม

และประสานการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรภาคี และเครือข่ายวัฒนธรรม และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาเห็นได้จากการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักไปทั่วโลก ส่งผลให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและมีอาชีพที่ยั่งยืน

ด้าน ดร.วิชัย จันทน์จรรย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เลขาธิการสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับเรื่องร้องเรียน จากภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ 77 จังหวัด ว่า ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก สวธ. มานานกว่า 2 ปี การจัดแถลงข่าวครั้งนี้มีเจตนารมณ์ต้องการให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงทวงความเป็นธรรมให้กับภาคีเครือข่าย 7000 แห่ง มีสมาชิกที่ตั้งใจทำงานสืบสานวัฒนธรรมกว่า 9 แสนกว่าคน แต่ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผล ให้การขับเคลื่อนงานต้องชะงักลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพราะถูกตัดงบประมาณ ทั้งๆที่ตามหลักแล้วต้องมีเงิน อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมประจำจังหวัด อำเภอ ตำบล และภาคีเครือข่าย กว่า 61 ล้านบาท อยากถามว่าเงินส่วนตรงนี้ หายไปไหน อยากให้สวธ. ช่วยชี้แจง

ดร.ประยงค์ แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจะไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่คนที่ทำงานด้านสืบสานวัฒนธรรม มีหน้าที่สอนเด็กให้เรียนรู้จารีตประเพณี ช่วยสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องดำเนินงานต่อโดย การใช้งบประมาณส่วนตัวมาจัดการประชุม อย่างไรก็ตามหลังจากแถลงข่าววันนี้คาดหวังว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะมี แนวทางการช่วยเหลือที่ชัดเจนขึ้น แต่หากยังนิ่งเฉยเราจะยกระดับการขับเคลื่อนให้มากขึ้นโดยการยื่นหนังสือร้อง เรียนถึงนายกรัฐมนตรี